



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ที่ ๑๑๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

ที่ นพ ๕๑๐๐๘/๑๐๑๐

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล ราย นายธนศพล วดีศิริศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล ราย นายธนศพล วดีศิริศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เห็นควรแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปฎิภาณ หงษ์สมดี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสุชาดา เปรียวพานิชย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- 1171 ๗

๑๖ เม.ย. ๒๕

(นางสาวสุชาดา เปรียวพานิชย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด